



## ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

\*\*\*\*\*โทร. (074) 311760 หรือ [www.songkhla.tmd.go.th](http://www.songkhla.tmd.go.th)\*\*\*\*\*

### ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 18-24 ก.พ.62 คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะปลายสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า กับมีอากาศหนาวทางตอนบนของภาคเหนือ ส่วนในตอนกลางวันพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปตั้งแต่กลางสัปดาห์ โดยมีฝนบางแห่งส่วนมากบริเวณภาคตะวันออก สำหรับภาคใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตลอดสัปดาห์ ทำให้มีฝนบางพื้นที่ ส่วนมากบริเวณฝั่งตะวันออกของภาค ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในตอนเช้า ส่วนตอนกลางวันมีอากาศร้อนบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 5 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 18 และ 19 ก.พ. ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในตอนเช้า ส่วนตอนกลางวันมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ในวันที่ 18, 19 และ 20 ก.พ.

สำหรับภาคใต้ไม่มีรายงานฝนตกหนักมาก สำหรับบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ พัทลุง และปัตตานี

บริเวณที่มีฝนตกหนักมากที่สุดในภาคใต้วัดได้ 50.0 มม. ที่ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 62

บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดในภาคใต้วัดได้ 37.1 °ซ. ที่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 62

### คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

**การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 25 – 27 ก.พ. 62** ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่ง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 28 ก.พ. - 3 มี.ค. 62 ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยทั่วไป กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนบางพื้นที่ ส่วนมากตามบริเวณชายฝั่งของภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

**ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 25 – 27 ก.พ. 62** บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อน ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบน จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป ส่วนในช่วงวันที่ 28 ก.พ. – 3 มี.ค. 62 มีความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนเกิดขึ้นบางพื้นที่

**คำเตือน ในช่วงวันที่ 25-27 ก.พ. 62** ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ จะทำให้บ้านเรือนที่ไม่แข็งแรง ป้ายโฆษณา และกิ่งไม้ที่ผู้ ได้รับความเสียหายได้ สำหรับเกษตรกรควรระวังและป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

### ผลกระทบต่อเกษตรกร

- ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งตลอดช่วง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืชทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ

- ในช่วงที่มีฝนตกน้อยและไม่พอเพียงกับความต้องการของพืช เกษตรกรควรให้น้ำแก่พืชตามความเหมาะสมและควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชและโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อลดการระเหยของน้ำและเป็นการรักษาความชื้นภายในดิน

- เกษตรกรที่ปลูกทุเรียนควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืช เช่น เพลี้ยไฟและหนอนเจาะลำต้นทุเรียน เป็นต้น